

Vị Xuyên, ngày 08 tháng 11 năm 2021

THƯ NGỎ

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, trường học, đơn vị LLVT, các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vị Xuyên;
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân huyện Vị Xuyên;
- Các nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức thiện nguyện...

Trong thời gian qua, đại dịch COVID-19 bùng phát, cực kỳ nguy hiểm, đe dọa sức khỏe, tính mạng và sự an toàn của người dân. Tại huyện Vị Xuyên, từ ngày 25/10/2021 đến nay, đợt dịch lần thứ tư với biến thể delta, lây lan nhanh, diễn ra ở nhiều xã, thị trấn gây tổn thất đặc biệt nghiêm trọng; số người mắc bệnh tăng nhanh và khá lớn.

Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo kịp thời của Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đang tập trung cao độ “chống dịch như chống giặc”. Hàng trăm y, bác sĩ, nhân viên y tế, chiến sĩ LLVT, tình nguyện viên, tổ COVID cộng đồng, tổ thiện nguyện... đang làm việc ngày đêm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, dấn thân để phòng, chống dịch, giành giật sự sống cho người bệnh. Tuyệt đại đa số người dân đã đồng tình ủng hộ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm những quy định về phòng, chống dịch.

Cùng với lực lượng tuyến đầu, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, đóng góp, ủng hộ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, ngày công,... để chung tay góp sức cùng với Đảng bộ và Chính quyền huyện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, lực lượng Bác sĩ và nhân viên y tế; lực lượng vũ trang; tổ phòng chống Covid-19 ở cộng đồng... những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang gặp rất nhiều khó khăn. Các trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc... phục vụ phòng ngừa, điều trị dịch bệnh Covid-19 ở các cơ sở y tế còn rất thiếu thốn. Trong khi nguồn lực của Nhà nước có hạn, rất cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội để hỗ trợ tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

Thực hiện Kết luận số 1216-CV/HU, ngày 05/11/2021 của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Ban Cứu trợ huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang; các doanh nghiệp; các nhà hảo tâm; các tổ chức tôn giáo; các tầng lớp nhân dân... phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, “*thương người như thể thương thân*” với phương châm: “*người có của góp của, người có công góp công; có nhiều góp nhiều, có ít góp ít*” **ủng hộ kinh phí và vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc... cho công tác phòng, chống dịch**. Chúng tôi cam kết sử dụng đúng các quy định của Nhà nước, công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả mọi sự đóng góp, ủng hộ kinh phí, vật chất của cộng đồng và toàn xã hội.

- **Ủng hộ bằng tiền mặt và vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc...:** Tiếp nhận trực tiếp tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vị Xuyên, Tổ 3 - thị trấn Vị Xuyên - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang. Số điện thoại liên lạc: **0969758686**.

- **Ủng hộ tiền bằng hình thức chuyển khoản:** Qua số tài khoản của Ban Cứu trợ huyện tại Kho bạc Nhà nước huyện Vị Xuyên: **3761.0.1004102.91049** (Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19).

Một lần nữa, xin cảm ơn các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân... đã san sẻ yêu thương cùng với huyện Vị Xuyên nỗ lực phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Ban Cứu trợ huyện tha thiết kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, thiện nguyện... chung tay, góp sức ủng hộ để đợt vận động đạt được kết quả cao nhất./.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hoàng Thị Thanh Huyền